



การประชมเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554 และ
 การสถาปนาสถานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
 Commemoration for International Day of Peace 2011 &
 Inauguration for Interreligious Peace Council Thailand

21 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมมณเฑียร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

สานสันติภาพ

ปีที่ 3 เล่มที่ 3 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2554

ภายในเล่ม

การสถาปนาสถานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

กิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล

- โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพ
- กิจกรรมสงบนิ่งตั้งจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ

สำนักเลขานุการทูตสันติภาพ
 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)



ปกกาย

มนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณธรรม
ความดี มีความรัก ความเมตตากรุณา
อยู่ในจิตใจ เราจะรู้สึกเห็นใจและอยู่
เฉยไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์
ทันทีที่มีโอกาสก็จะเข้าไปช่วยเหลือ
ให้เขาพ้นทุกข์ “บัดนี้จึงถึงเวลาที่
เราทั้งหลายจะร่วมหารือระดม
ความคิดกันว่าเราควรดำเนินการ
ประการใด ทิศทางไหน ที่จะบรรลุ
ถึงสันติสุข และสันติภาพ โลกอัน
ถาวร”

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นในการจัดทำวารสาร
ประการใด กรุณาให้คำแนะนำที่ชม
ได้นะคะ

กองบรรณาธิการ

หน้า

สารถึงทูตสันติภาพ	3
การสถาปนาสถานานาชาสนาฯ	4
กิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล	
- ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพ	6
- กิจกรรมสงบนิ่งจิตตั้งจิตอธิษฐานและอ่าน สารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล	7
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจรฯ	8
สนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชนฯ	11
กิจกรรมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ	12
แนะนำทูตสันติภาพ	13
ข่าวประชาสัมพันธ์	15

สารกึ่งอุตสาหกรรม



ในนามของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ผมขอประกาศให้ทราบทั่วกันด้วยความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้ต้อนรับ “อุตสาหกรรม” ซึ่งได้รับเกียรติแต่งตั้งใหม่ ในวันสันติภาพสากลเมื่อ 21 กันยายน 2554 ทั้ง 15 ท่านด้วยความยินดี นับเป็นนิมิตหมาย ที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง สำหรับองค์กรของเราที่ได้มีทรัพยากรบุคคลซึ่งมีคุณค่ายิ่งของสังคมและประเทศได้มีโอกาสเข้ามาสนับสนุนและร่วมกันทำงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลเพื่อก่อให้เกิด “สันติภาพ” และ “สันติสุข” เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินทั้งเป็นการเจริญรอยตามได้เบื้องพระยุคลบาทอีกด้วย

โดยเฉพาะเราได้มีการสถาปนาภาวนานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย และมีการลงนามในปฏิญญาร่วมกันเมื่อวันสันติภาพสากลที่ผ่านมา โดยได้รับความกรุณาจาก “อุตสาหกรรม” ใหม่ทั้ง 15 ท่าน ให้การสนับสนุน และร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี พิธีเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลและพิธีสถาปนาภาวนานาศาสนาฯ จึงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการ ผมจึงขอขอบพระคุณด้วยใจจริงต่อ “อุตสาหกรรม” ใหม่ทุกท่าน รวมทั้งกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งผู้มีเกียรติไว้ ณ ที่นี้ ขอให้เราได้มีความรัก ความสามัคคี และร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้เดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่น เพื่อผลแห่งความสำเร็จของมูลนิธิฯ และพวกเราทุกคนตลอดไป

พลเอก

(เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)



การสถาปนาสถานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ



มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ได้เป็นแกนหลักในการจัดงานสถาปนาสถานานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เข้าใจในจารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และพิธีกรรมของศาสนิกชนในศาสนาอื่นร่วมกัน บนพื้นฐานของความเคารพ รัก และปรารถนาดี เพื่อเป็นหนทางในการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

งานเริ่มด้วยการ อธิษฐานสวดมนต์เพื่อสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล และการเทน้ำบริสุทธ์แทนน้ำใจ และความปรารถนาดีร่วมกันในการสถาปนาสถานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย โดยผู้นำศาสนาต่างๆ จาก ศ.ดร. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นายไพรัช ฉนิทวนันท์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พลเรือเอกชัช สุวรรณภาพ รองศิษยาภิบาลคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯ และนายอมรินทร์ ปิยะสัจจะเดช ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมเผยแผร์ศาสนาและวัฒนธรรม สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย และบทเพลงประสานเสียง “สมานฉันท์สู่สันติ” โดยคณะนักเรียนจาก โรงเรียนทำอัฐศึกษา ค่อยด้วยการอ่านสารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากล โดย Mr. Etienne Clément รองผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพมหานคร และ



การอ่านสารแสดงการสนับสนุนการสถาปนาสถานานานาศาสนาฯ จากผู้นำ 4 ศาสนา เริ่มจาก ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปฺเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ต่อด้วย ดร. วิสสุต เลาะวิณี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ศจ. นิรุทธิ์ อันท์ก้อน ประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต และนายประเสริฐ ศรีสุรวาท นายกษมาคณนามหาริสังคัตแห่งประเทศไทย ดร.ยง จงก ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย และกล่าวแสดงความยินดีโดยนางสุกมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กล่าวแสดงความยินดีและให้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติภาพร่วมกัน โดยนายฉัฐพัชร์ อินทุภูติ นายกษมาคณแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสุเทพ เลาะลาเกาะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรีด้านกิจการศาสนสัมพันธ์, พลตรีหญิงอุษณีย์ ทัศนกันต์ ณ อุษยา รองประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่แทนพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ นายกษมาคณคาทอลิกแห่งประเทศไทย, นายอนก สานามชัย ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายอมรินทร์ ปิยะสังจะเดช ที่ปรึกษาสมาคมนามหาริสังคัตแห่งประเทศไทย และนพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากศาสนาต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน รวมทั้งศาสนิกชนจากนานาศาสนามารวมจำนวน 630 คน



การประกวดคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพ “อะไรคือสันติภาพในใจคุณ” เนื่องในวันสันติภาพสากล

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพในหัวข้อ Peace is... อะไรคือสันติภาพในใจคุณ? เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสร้างกระแสนจิตสำนึกเรื่อง “สันติภาพ” ให้เป็นที่ตระหนักรับรู้และขยายวงกว้างขึ้นในสังคมไทย ด้วยการเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงบวกผ่านสื่อออนไลน์ให้แก่เยาวชนได้ผลิตผลงานคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด อาทิ นายสุธี สอนวรรค์ ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว พล.อ. เทอดศักดิ์ มารมย์ ดร.ปราจิณ เอี่ยมลำเนา ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ นางสาวกานดา วัฒนยิ่งสุข และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด และบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในงานวันสันติภาพสากล วันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีนายสุธี สุวรรณโพธิ์ ทูตสันติภาพเป็นประธานโครงการฯ



กิจกรรมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล



ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) โดยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนทั่วประเทศเชิญชวนนักเรียน และครู อาจารย์ พร้อมใจกันสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที พร้อมอ่านสารสันติภาพของนายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากล เพื่อเป็นโอกาสให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็ความหวังของสังคมไทยในอนาคตได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ “สันติภาพ” มากยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมกว่า 2,000 แห่ง และได้รับความสนับสนุนสารเนื่องในวันสันติภาพสากลจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สำหรับส่งให้แก่โรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมในทั่วประเทศ



ทอดสันติภาพสันติภาพสัญจร : สันทนาการสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อ.เทค.)

คณะสันทนาการสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ จัดกิจกรรมทอดสันติภาพสัญจร: สันทนาการสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อ.เทค.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 นำคณะโดยพลเอกเทอดศักดิ์ मारมย์ ประธานมูลนิธิฯ และได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก และผู้บริหารของวิทยาลัย และบริษัท อ.เทค. ให้การต้อนรับ และร่วมสนทนาสันติภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีผู้ร่วมสนทนาสันติภาพจำนวน 39 คน ประกอบด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ทอดสันติภาพ 17 คน เครือข่ายมูลนิธิฯ และคณะทำงาน 22 คน ในบ่ายวันเดียวกันคณะสันทนาการสันติภาพได้เดินทางไปเยี่ยมชมชมกิจกรรมของโรงเรียนธรรมวาทิ ซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิไตรแก้ว โดยมีพลเอกเทอดศักดิ์ मारมย์ ประธานมูลนิธิไตรแก้ว นำคณะเยี่ยมชมก่อนเดินทางกลับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ และสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนธรรมวาทิ



สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”

Ambassador
for Peace

คณะแกนนำสนทนาสันติภาพ คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ จัดกิจกรรม สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 รวม 10 ครั้ง นำการสนทนาโดยรศ.ดร.ภิรมย์ จันฉาวร และมีนายสุธี สุวรรณโพธิ์ เป็นผู้ช่วยนำการสนทนาสันติภาพ มีคณะสนทนาสันติภาพมาร่วมประชุมรวม 50 ราย ณ ห้องประชุม มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ บางกะปิ กรุงเทพฯ



การสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่ ทำงานในลักษณะเป็นองค์กรสมองของทูตสันติภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนงานที่ทำในลักษณะช่วยสังเคราะห์ข้อมูลให้ เน้นกลุ่มแกนเป็นหลักในการทำงาน โดยทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมีเหตุผล คณะสนทนาสันติภาพได้ร่วมกันระดมความคิดสรุปเนื้อหาบทพจนประมวลข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนาสันติภาพ ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ที่ผ่านมาทั้ง 10 ครั้ง และวางกำหนดการสนทนาครั้งต่อไป ณ ชุมชนเอื้ออาทรรามอินทรา และได้เสนอให้มีการจัดการสนทนาของกลุ่มแกนหลักเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนอีกหนึ่งครั้งเป็นการสนทนาในลักษณะฟิรทอร์ค ด้วยการเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายเป็นเรื่องราว ในแต่ละครั้ง โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่นอกเหนือจากทูตสันติภาพสามารถเข้าร่วมสนทนาในวงกว้างมากขึ้น



ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากการสนทนาสนทนาภาพ (Open Forum) ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”

สิ่งที่ต้องการเห็น

1. เยาวชนรุ่นใหม่เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม มีระเบียบวินัย เคารพผู้ใหญ่ อดทน ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง มีจิตอาสา เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน รู้เรื่องและเข้าใจการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งจะสามารถเผยแพร่ไปถึงผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ ควรคิดบวกกับเยาวชนที่มีพฤติกรรมลบ มองปัญหาและความขัดแย้งในมุมบวก และแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างเพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหา
2. มีครอบครัวที่อบอุ่น มีพ่อแม่แม่แบบที่เป็นแบบอย่างที่มีความรักความเข้าใจในตัวเด็ก ให้โอกาสเด็กเมื่อกระทำความผิด มีการปลูกฝังความรัก ความเข้มแข็งในครอบครัว หน่วยเล็กที่สุดของสังคม
3. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพ่อแม่แบบที่ดี มีอุดมการณ์ ความคิด และมีความซื่อตรง มีโรงเรียน โมเดลของสันติภาพ
4. ทุกศาสนามีความรัก ความสามัคคีเหมือนเป็นพี่น้องกัน มีสิ่งดีงามที่ยึดถือปฏิบัติเหมือนกัน การทำให้เด็กรับวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาให้ช้ากว่าเดิม

ข้อเสนอแนะ

1. เสนอให้ทำกิจกรรมกับกลุ่มสถานักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับเลือกจากกลุ่มเด็ก และให้เด็กนอกระบบ โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย
2. เสนอให้มีการเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสันติภาพให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการประจำแต่ละโรงเรียนเพื่อมีแนวทางในการปฏิบัติในทางเดียวกัน
3. เสนอให้สร้างกิจกรรมโดยให้ครอบครัว และ โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม นำเยาวชนกับผู้ใหญ่มารวมกัน ลูกและแม่มีกิจกรรมทำร่วมกัน เพื่อป้องกันการลดรูปความสัมพันธ์ในครอบครัว

(ติดตามต่อในฉบับหน้า)



**คณะกรรมการร่างโครงการก่อตั้งสถาบันนา
ศาสนาข้าพหมเพื่อปรึกษาผู้นำศาสนา และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง**

↳ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ๗ วิทยาเขตสาละวิน

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ๗ ศูนย์
บริหารราชการอิสลามแห่งชาติ หนองจอก



นายพรรัตน์ เบลูวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงาน

↳ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายอำนาจ
บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ๗
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล



↳ สจ. นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน ประธานองค์กร
คริสตจักรร่วมนิมิต ๗ คริสตจักรร่วมนิมิต



นายมหาบীর โกเคอร์ นายกสมากมฮินดูสมมาช
และผู้แทนพระราชกรวามเทพพมณี ๗ ศาสน
สถานวัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า



นายสค แคมเอ็ชด อธิบดีกรมการศาสนา
รองอธิบดีกรมการศาสนา และ
ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ ๗
กรมการศาสนา





สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา



นางกมลทิพ พยัณวิเชียร ประธานสหพันธ์สตรีฯ และคณะ ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาอาชีพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมสำหรับสตรีและเยาวชน : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

กล้วย เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดลาค้อนจำนวน 12 ทุน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554

Ambassador for Peace

กิจกรรมทูตสันติภาพ



นางสาวงามศิริ แซ่อึ้ง เลขานุการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ เป็นผู้แทนไปร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งจัดโดย นายवासु เลิศจรธยา ทูตสันติภาพ และผู้อำนวยการฝ่ายสถานีวิทยุ อสมท. FM 95 MHz ได้นำคณะนักจัดรายการ อาทิ กำภู ภูริภูวคณ, รัชนิย์ สุทธิธรรม, จี๊บบาง อังศรีสา และ ศิลปินรับเชิญจัดฟรีคอนเสิร์ตซูปเปอร์สตาร์ฮาเฮ เพื่อ



นำรายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว คอนเสิร์ตได้เงินบริจาคทำบุญกว่า 40,000 บาท เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา



แนะนำทูตสันติภาพคนใหม่



ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ชุมมจิตโต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ดร.วิสรุต เลาะวีธี หัวหน้าหลักสูตรอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.
รังสิต (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี)



ศาสตราจารย์นิติฐ จันทรก้อน ประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต
และผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิหทัยทิพย์



นายประเสริฐ ศรีสุรวาท
นายกสมาคมชาวยุโรปแห่งประเทศไทย



นายณัฐพัชร อินทภูติ
นายกสมาคมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์



นายเอนก สานามชัย
ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา



พลเอกจรัส กุลละวณิชย์
ประธานองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย



นายสุเทพ เลาะลาเมาะ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ด้านกิจกรรม ศาสนสัมพันธ์



นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ
นายกสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย



ดร.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

แนะนำทูตสันติภาพคนใหม่



นายไพรัช ผนังสุวรรณนท์
ผู้แทนนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี



พลเอกเรือชัย สุวรรณภาพ
รองอธิการบดีบาลคริสตจักรร่วมนิมิต กรุงเทพฯ



นายอมรินทร์ ปิยะสัจจะเดช ที่ปรึกษากิจการกรมเผยแพร่ศาสนา
และวัฒนธรรม สมาคมนามhariสังคตแห่งประเทศไทย



นายกฤตวิทย์ ศรีพสุธา
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด



ดร. ปราจัน เอี่ยมลำเนา
ประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

“สานสันติภาพ” กำหนดออกทุก 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารด้านสันติภาพ กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) สำนักงานเลขานุการ ทูตสันติภาพ ยินดีรับบทความเกี่ยวกับสันติภาพจากทูตสันติภาพ และสมาชิกสัมพันธ์ทุกท่าน

ติดต่อเป็นสมาชิกสัมพันธ์ หรือช่วยสนับสนุนการจัดพิมพ์ “สานสันติภาพ” ได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 02-718-7766 9 ต่อ 221, 230 โทรสาร 02-716-2248 e-mail: afpthai@gmail.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.upf.or.th, www.facebook.com/afp.thailand



ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เลื่อนกำหนดการจัด **ค่ายอาสา** **สถานิกสัมพันธ์** [Religious Youth Service] ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ ต. อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จากวันที่ 19-23 ตุลาคม 2554 ออกไปจนกว่า สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอใบสมัครเข้าร่วมค่ายได้ที่ฝ่ายประสานงาน โทร. 02-7187766 ต่อ 240 และ 086-6759273 หรือที่ E-mail: rysthailand@gmail.com



สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) จะจัดงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพใน “โครงการใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 7” โดยมี ศส.ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ เป็นประธานในพิธี ภายในงานจะมีการเสวนา ในหัวข้อ “อิสรภาพแห่งจินตนาการ” โดยมี อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีเด็กๆ ผู้ชนะการประกวดวาดภาพเป็นผู้ร่วมเสวนา ติดต่อร่วมงานได้ที่สหพันธ์สตรีฯ โทร. 02 7187766 ต่อ 250

โทรศัพท์ 02-718-7766 9 ต่อ 250

(สำหรับวัน เวลา และสถานที่จัดงานจะแจ้งภายหลัง จากสถานการณ์น้ำท่วม)



มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ และองค์กรเครือข่าย ขอเชิญชวนบุตรสันติภาพ และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ และร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-718-7766 ต่อ 330, 081-617-8221

สำนักเลขาธิการวุฒิสภา สหพันธ์วุฒิสภาสากล (ประเทศไทย)

4 อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

Tel. 02-718 7766 ต่อ 221, 230 Fax. 02-716 2248, 02-718 5086

E-mail: upfthai@gmail.com, upfthailand@gmail.com

www.upf.or.th, www.upf.org